



ปีที่ 41 ฉบับที่ 145 วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

ม.ราชภัฏนครฯ ประกาศหยุดการเรียนการสอน 18 ม.ค. นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้กำหนดให้มีสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ซึ่ง มหาวิทยาลัย จำเป็นต้องใช้ห้องเรียนเป็นห้องสอบ และอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กำกับการสอบในวันดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มหาวิทยาลัยจึงประกาศหยุดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 และกำหนดให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (สัปดาห์ที่ 16) แทน

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน และจักรยานเสือภูเขา วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเสริมสร้างความสามัคคีเนื่องในงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2556 สองกิจกรรม

กิจกรรมแรกคือ การแข่งขันเดิน-วิ่ง “ราชภัฏนครฯมินิมาราธอน” ครั้งที่ 9 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มแข่งขันเวลา 06.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่สองคือการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา “ราชภัฏนครฯ เมาทนไบค์” ครั้งที่ 15 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ จัดในบ่ายวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสองกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-377712 - 14

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ปฏิทินชนกระหาย

พร พ่วงกิม

ปฏิทินกาลเวลาเพิงพลิกหน้าสุดท้ายปิดศักราชเก่าไปได้ไม่นานนัก และยังคงทิ้งร่องรอยกลิ่นอายจางๆ เหลือไว้เบื้องหลังช่วยสะกิดความทรงจำบางเบา ขณะที่คลื่นกาลเวลาระลอกใหม่เริ่มไหลเลื่อนสืบคลานเข้าแทนที่

คำว่า ศักราช แปลว่า ปีที่ล่วงไป โดยนับจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง นิยมเขียนต่อท้ายเหตุการณ์ตามคติความเชื่อ เช่น พุทธศักราช คริสต์ศักราช จุลศักราช ฯลฯ ตามนัยที่กล่าวนี้ ศักราชจึงน่าจะแสดงออกโดยพฤติกรรมในการปิด ลีนสุด หมด เป็นต้น

แน่นอนว่า กว่าจะได้ปิดศักราชครั้งต่อไปอีกครั้งก็ต้องรอคอยยาวนานจนถึงวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 เวลา 00.00 น. หากลองนับปฏิทินทีละวัน ๆ ก็คงจะใช้เวลาานพอดู

อย่างไรก็ตาม คนโบราณหรือแม้แต่คนยุคปัจจุบันที่ค่อนข้างรอบคอบมักมีข้อท้วงติงย้ำซ้ำอยู่เสมอว่า “ก่อนปิดต้องตรวจตรา” เช่น ก่อนปิดประตูออกจากบ้านไปทำงาน ควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วนว่า ได้ปิดโทรทัศน์ ได้ปิดวิทยุ ได้ปิดไฟฟ้า ได้ปิดเตาแก๊ส ฯลฯ แล้วหรือยัง แน่ใจนะว่าเรียบร้อย

ปี 2555 ที่ผ่านไประยะ 366 วัน ดังนั้นปี 2556 ที่กำลังเริ่มก็จำต้องลดลงเหลือ 365 วัน ลองนึกทวนทวนอดีตดูซิว่า ในหนึ่งรอบปีได้ทำอะไรไปบ้าง? ได้ทำอย่างไร ได้ทุ่มเทลงไปแค่ไหน และได้ผลลัพธ์อย่างไร? หากไถย้อนหลังตามรอยจารึกจนครบทุกวันย่อมเห็นความยาวนานของอดีตที่ควรทำอะไรได้อีกโข

มหาชัยสารฉบับวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ปีที่ 41 ฉบับที่ 141 ได้ลำดับบันทึกการรำลึกความหลัง จึงช่วยให้มองย้อนอดีตได้ลึกกว่าแค่ 366 วัน

โรงเรียนฝึกหัดครู (ผศ.) นครศรีธรรมราช ถือฤกษ์ก่อตั้งขึ้นในปี 2500 พร้อมกับจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ต่อมาในปี 2512 กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครู (วค.) นครศรีธรรมราช และเปิดสอนสูงขึ้นเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) จบจนปี 2517 กรมการฝึกหัดครูได้คัดเลือกวิทยาลัยครู 17 แห่ง (จากทั้งหมด 36 วิทยาลัย) ให้เป็น “โครงการนำร่อง” ด้วยการเปิดโอกาสให้จัดการศึกษาได้สูงขึ้นถึงระดับปริญญาตรี (ค.บ.) โดยรับผู้ที่จบ ป.กศ.ชั้นสูง และประโยศครูมัธยม (พ.ม.) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (ค.บ. 2 ปี) ทั้งนี้วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชถือเป็นหนึ่งใน 17 แห่ง และเปิดสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นหลักสูตรแรก

ถัดมาอีกเพียงปีเดียว คือ 2518 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 เพื่อยกฐานะวิทยาลัยครูให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น จากนั้นจึงทยอยเปิดหลักสูตร “ค.บ. 2 ปี” ในสาขาอื่น ๆ พร้อมกับตัวเลขจำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ และในปี 2524 ได้เปิดสอนหลักสูตร “ค.บ. 4 ปี” เป็นหลักสูตรคู่ขนานกับหลักสูตรที่เปิดอยู่ก่อนแล้ว

ปฐมเหตุเพราะ ปี 2517 – 2518 นี้เอง จึงเริ่มมีการพูดถึง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” มีการอธิบายถึงคำว่า ผศ. รศ. และ ศ. กันบ้าง แต่ก็ไม่มีอะไรให้จึกจึกกระดีกระเดิม ไม่มีอะไรให้ฮือฮาแบบฟ้าร้อง และไม่มีอะไรในกอไผ่ให้ต้องหันกลับมาเบิ่งตาแล เป็นเพียงสายลมและแสงแดดธรรมดา ๆ เจอเข้าไม้ไผ่! กรมการฝึกหัดครูเห็นท่าไม่ดี จึงออกนโยบายกระตุ้นให้อาจารย์วิทยาลัยครู ได้ตระหนักถึงความมีศักดิ์ศรีและศักยภาพ

แบบว่า “มีมาด” ของการเป็นอาจารย์อุดมศึกษา อะไรทำนองนั้น ! โดยส่งเสริมให้อาจารย์ “เขียนหนังสือ” ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน คือ ฉีกแนวไปจากที่ถือปฏิบัติกันเป็นอาจิมแบบเดิม ๆ แค่เพียง “แจกชีต” ก็ให้อัปเกรดขึ้นมาเป็น “รูปเล่ม” มีปกนอก มีปกใน มีคำนำ มีสารบัญ ฯลฯ ตามรูปแบบของผลงานทางวิชาการที่ “คนสมัยนั้น” ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง และดูจะไม่ใส่ใจเอาเสียด้วย โชคดี ! ที่ในครั้งนั้นยังไม่มี “ยึดเหยียด” รูปแบบและเงื่อนไขร้อยเล่มสมุดข่อยสำหรับการทำผลงานและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการจนทำให้พวกเราต้องโหยหาอาตุร “แอนด์เซ็งจิ่ง ไชมัด” เหมือนเช่นทุกวันนี้

กระนั้นก็ตามอาจารย์หลายท่านเริ่ม “เขียนหนังสือ” เพื่อใช้ประโยชน์ในงานสอน แต่ไม่สามารถวินิจฉัยหรือชี้ขาดได้ว่าที่ขีด ๆ เขียน ๆ กันอยู่ในสมัยนั้นควรจะเป็นหนังสือ ตำรา หรือเอกสารประกอบการสอน กันแน่!

อยู่มาไม่นานเกินมั่งคุณสาวออกลูกทวยวาย และแล้ววันหนึ่งในฤดูฝน ! ผู้บริหารวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ก็มา “ฉก” เอาหนังสือเล่มกะทัดรัดเล่มหนึ่งจัดส่งไปยังกรมการฝึกหัดครู เพื่อไม่ให้ “น้อยหน้า” เพราะที่อื่น ๆ เขามีของให้ได้จัดส่งกันบ้างแล้ว

ในปี 2525 หนุ่มรูปหล่อ หน้าตาดีมาก ๆ จนเป็นที่เฝ้ากระจ่ายในหมู่อาจารย์สาวและลูกศิษย์สาว ขนาดไปนั่งที่คอฟฟี่ชอปในเมือง เด็กเที่ยว (สมัยนั้น) กลุ่มหนึ่งยังกระซิบกระซาบกันพอได้ยินแล้วเบา “คอยดูนะ คราวหน้าจะหิ้วซะ...” แต่ขอโทษ ! คุณเธอต่างผิดหวังอย่างแรง เพราะพวกเมียมาด้วย ๆ ! หนุ่มรูปงามที่เอ่ยถึงอยู่นี้ได้สร้างปรากฏการณ์ที่เป็นปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่ บินเดี่ยวทิ้งห่างคนถัดไปไกลลิบ ฟุ้งกระจัดแต่รีบบินเข้าป้าย “สตาร์ทแอนด์พินิช” ก่อนใครอื่น จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรายแรก ณ หน้าเขามหาชัย หนุ่มเนื้อหอมที่นิทาถึงอยู่นี้ชื่อว่า ฉัตรชัย ศุภระกาญจน์ ว่าแต่ เคยรู้จัก เคยพบ และเห็นหน้ากันบ้างไหมละ พี่ พ พ พ น้อง ง ง ง !

นี่คือเหตุการณ์ครบรอบ 30 ปีที่มี ผศ. รายแรกของชาวเราที่หน้าเขามหาชัย

จากนั้นก็มียาจารย์หลายท่านเริ่มทำผลงานและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการกันประปรายเป็นลำดับ อยู่มาไม่นานทันฝนแล้งทุเรียนแห้งตาย! มีชาวแว่ว ๆ มาเป็นระยะ ๆ ว่า กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้เหมือนอย่างในมหาวิทยาลัย จากที่เคยเดินทอนงทอนห่วยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนก็เริ่มอย่างกรายกันเต็มฝัก้าว

ด้วยวันเวลา ลมหายใจ และชื่อเรียกหน่วยงานในสมัยนั้น ปรากฏว่า ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วยสัดส่วนสูงที่สุด และภาควิชาภาษาไทยรองลงมา

“แหง ๆ อยู่แล้ว ! เป็นไปตามคาด !” ใคร ๆ ก็ต้องพูดเช่นนั้น ภาควิชาหนึ่งเก่งเรื่องศึกษาค้นคว้า อีกภาควิชาหนึ่งถนัดด้านการเรียบเรียง ภาควิชาทั้งสองจึงมี ผศ. เต็มหน้าตักและสิ้นบาตรเลยเขี้ยวมะโยม ม ม ม ...!

แต่แปลกมาก ๆ ตรงที่ ลำดับที่สาม กลับโดดข้ามหัวมหาชัยไปอยู่ที่ภาควิชาชีววิทยา อนุสนธิมาจากหลักการ “ลงแขกเก็บเกี่ยวตำรา” มีอาจารย์สนิท อุโพธิ์ เป็นแกนนำ นัดหมายน้องพี่ชีววิทยาหลังเลิกงานทุกวัน พร้อมด้วยอาหารมื้อค่ำ มาช่วยกันระดมเขียนเอกสารรายวิชาที่สอน ของใครเร่งด่วนก็ช่วยกันทำก่อน เพื่อให้มีเอกสารใช้งานในการสอนได้ทันการณ์และทันกาล ครบทุกรายวิชาสำหรับอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนนั้น ๆ เสียตายก็ตรงที่อาจารย์สนิท อุโพธิ์ ย้ายไปอยู่วิทยาลัยครูสงขลาเสียก่อน จากนั้นนับได้ไม่นานเกิน 10 เจเนอเรชั่น ออฟ อะมิบาแอนด์พารามีเซียม ! ภาควิชาชีววิทยาก็มี ผศ. เต็มร้อย

ณ วันนี้ น้องหนูชีววิทยาไม่สนใจใยดีกับ ผศ. แต่กำลังลุ่ม “ลงแขกเก็บเกี่ยว ดร.” อย่างเอาจริงเอาจังจนพากันป้อม ๆ กลม ๆ ไปถ้วนทั่ว แบบว่า กลิ้งก็ได้แต่เดินก็ยังคูต้อยู่ ! อีกไม่นานเกินรอคงจะมี ดร. เต็มพิกัด ไม่อายรุ่นลุงรุ่นป้า

ช่วงกลาง ๆ ถึงปลายยุค วค. ฝนห่าย่อม ๆ เทกระหน่ำลงหน้าเขามหาชัย นั่นคือการปูนบำเหน็จเงินประจำตำแหน่งหลายท่านตกเบิกกระดืบครึ่งล้าน ช่วยกระตุ้นให้การทำผลงานทางวิชาการคึกคักมีชีวิตชีวา

แน่นอนว่า **เมื่อให้เงินก็เพิ่มงาน !** จากเดิมเล่มเดียวก็กลายเป็นสอง ต่อมาจากสองเล่มในเชิงปริมาณก็เน้นคุณภาพ มีรูปแบบ กฎ กติกา มารยาทหยุ่มหยมเยอะเยอะจนง่อยเปลี้ยเสียอารมณ์ไปตาม ๆ กัน

“เฮ้ ! พร ไปหาอะไรกินในเมืองกันดีกว่า ชี้นรถมาซิเพื่อน”

“ไฮ้ไฮ้ ! รถใหม่ป้ายแดงหรือนี่ อู๊วะ ! กลิ่นหมาฉี่ปุ่นยังไม่จางเลยแฮะ!”

“ก็ใช้ชะชิเพื่อน เออเนี่ย ! พร นายเขียนหนังสือไปถึงไหนแล้วละ”

“เฮ้อ ! ก็ทำ ๆ หยุต ๆ หนักไปทางท้อแท้ ยอมแพ้ว บวกซื้อค้ร้าน มันยากโคตร ๆ เลยนะเนี่ย !”

“เฮ้ย ! กลั่นใจลุยให้เสร็จไปเลย ซื้อรถได้ทั้งคันเลยนะ เห็นมัย ย ย ย !”

“เอื้อก ก ก !!”



บ.ก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณารักษ์การ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิธีสุนัอักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พบเพียงประจำวันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าวันศุกร์ที่ 18 มกราคม นี้ มหาวิทยาลัยได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อใช้สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2556 โดยกำหนดให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (สัปดาห์ที่ 16) แทน

หลังจากสอบเสร็จวันที่ 18 มกราคม นี้ จะประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 สอบสัมภาษณ์พร้อมยื่นเอกสารการรับสมัครสอบสัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2556 และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2556

กำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง สำหรับ ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน คณบดีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การสรรหาให้ได้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีเป็นอย่างดีจึงขอให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดการดำเนินการสรรหาคณบดี ในวันอังคารที่ 15 มกราคม นี้ เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันที่ 17 มกราคม นี้ กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครฯ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน โดยได้เชิญผู้ประกอบการมาตั้งขุมเพื่อรับสมัครภายในงาน มีทั้งงานประจำ งานพิเศษ พร้อมด้วยการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริม อาทิ การฝึกปฏิบัติการทำน้ำหอม ทำพิมเสนน้ำ กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆ นักศึกษาโอกาสดีมาถึงแล้วอย่าพลาดเชียว

ส่วนรายการนี้เป็นข่าวดีของนักวิจัยทุกท่าน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2556 – 1 กุมภาพันธ์นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดประชุมพัฒนานักวิจัย เรื่อง“ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผลงานวิจัย” เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 19 ห้อง 1939 โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสงวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่านโปรดทำตัวเองให้ว่างจากภารกิจ และเข้าร่วมประชุม รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะวิทยากรเปี่ยมด้วยความรู้ ประสบการณ์ สีสันทนาการบรรยายที่เป็นเอกลักษณ์ สนุกสนาน อันนี้เจ้าภาพเขายืนยันมา

หลังจากการตรวจผลงานโครงปญญาได้เบาบางลง รศ.พร พวงกิม ก็มีงานเขียนสนุกๆมาให้อ่านกันอีกรอบ ติดตามกันได้ในวัน 2-3 วันนี้ และสัญญาว่าจะเขียนมาสร้างสีสันให้มหาชัยสารกัน สัปดาห์ละครั้ง คอยติดตามอ่านกันต่อไป

ปิดท้ายข่าวพบเพียงด้วยข้อคิดดีๆ จากท่าน ว. วัชรเมธี “ความทุกข์แท้ๆ อายุสั้น แต่เรามากต่ออายุให้มันด้วยความคิดวนเวียนซ้ำซาก” สวัสดิ์ดีคะ